

โกเบลอาร์ต เผย 4 สุดยอดเยาวชนไทยพร้อมชิงชัย กับ 15 ประเทศ ในการแข่งขันวาดภาพระดับนานาชาติ

ติ



โรงเรียนสอนศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ โกลเบล อาร์ต จับมือ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญาธารา จัด “P-PAC & Global Art National Competition 2015” งานประกวดวาดภาพระบายสี เฟ้นหา 4 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ในงาน Global Art International Competition 2015 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

นายธานินทร์ เอื้ออภิธร ประธานกรรมการบริหาร เลิร์นบาลานซ์ กรุ๊ป และ โรงเรียนสอนศิลปะและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โกลเบล อาร์ต เปิดเผยว่า ในทุกๆปีเราจะมี การจัดแข่งขันการวาดภาพระบายสี เพื่อคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันใน “Global Art International Competition การแข่งขันวาดภาพในระดับนานาชาติ” ซึ่งจะมีเยาวชนตัวแทนจากประเทศต่างๆกว่า 15 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจะเปลี่ยนสถานที่จัดงานไปใน 15 ประเทศทั่วโลกได้แก่ ไทย กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฮองกง ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย พม่า เวียดนาม อินเดีย ศรีลังกา จีน และสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเยาวชน ซึ่งในการแข่งขัน Global Art International Competition 2015 นี้จะจัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ “

นายธานินทร์ กล่าวเสริมว่า “การแข่งขันในปีนี้ได้ได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศ โดยเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 429 คน ซึ่งถือเป็นเวทีการแข่งขันวาดภาพแบบ Live Competition ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทการแข่งขัน และได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันใน Global Art International Competition ในครั้งนี้ ได้แก่ เด็กหญิงทศพร ราศีแสนสุข โกลเบล อาร์ต ระยอง ชนะเลิศการแข่งขันระดับเยาวชนอายุระหว่าง 4-6 ปี, เด็กหญิงบุญยาธิดา ยิ้มไตรพร โกลเบล อาร์ต สุราษฎร์ธานี ชนะเลิศการแข่งขันระดับเยาวชนอายุระหว่าง 7 -9 ปี, เด็กหญิงณัฐวลัญช์ น้อยถนอม โกลเบล อาร์ต ศรีราชา ชนะเลิศการแข่งขันระดับเยาวชนอายุระหว่าง 10-13 ปี และ เด็กหญิงณัฏพิชญภา เดหวัง โกลเบล อาร์ต พาราไดซ์ พาร์ค ชนะเลิศการแข่งขันระดับเยาวชนอายุ 13 ปี ขึ้นไป

เด็กหญิงณัฏพิชญภา เดหวัง หรือน้องลูกหนู หนึ่งในตัวแทนประเทศไทยเปิดเผยว่า “เข้าร่วมการแข่งขันรายการ

นี่เป็นครั้งที่สามแล้วค่ะ สองครั้งก่อนได้ได้รับรางวัลชมเชย แต่ครั้งนี้ได้รางวัลชนะเลิศ รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆ โดยการวาดภาพในครั้งนี้ เลือกที่จะใช้นางฟ้า เป็นตัวแทนของสิ่งดีดีสื่อสารออกมาเป็นภาพ ในหัวข้อบันรักโลกยิ้ม “น้องลูกหนูกล่าวเพิ่มเติมว่า จะกลับไปฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันที่กัมพูชาให้ดีที่สุด และตั้งใจว่าจะคว้ารางวัลกลับมาให้ได้

สำหรับการแข่งขัน Global Art International Competition 2015 จะจัดขึ้นที่ AEON Mall กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 คาดว่าในปีนี้มีเยาวชนจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมส่งกำลังใจเชียร์เด็กไทยให้สามารถคว้ารางวัลกลับมาฝากประเทศไทยได้ เพราะนอกจากจะได้ความภาคภูมิใจร่วมกันแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านศิลปะของเด็กไทยในเวทีระดับนานาชาติอีกด้วย